

# FUN88 ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

บริษัทเกมออนไลน์บรรลุข้อตกลงระยะเวลา 3 ปีกับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในโอกาสที่ทางสโมสรหวนกลับคืนสู่ศึกพรีเมียร์ลีก

FUN88 มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงการเป็นพันธมิตรกับสโมสรนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เป็นระยะเวลา 3 ปี ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรที่ได้กลับมาร่วมแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง หลังจากคว้าชัยในศึกแชมเปียนชิพมาครองได้สำเร็จ

โลโก้ของ FUN88 จะแสดงอยู่บนเสื้อลายทางสีขาวดำของสโมสรที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ ซึ่งจะเริ่มต้นฤดูกาลแห่งประวัติศาสตร์ในโอกาสฉลองครบ 125 ปีของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด โดยทางแบรนด์จะได้รับสิทธิ์การลงโฆษณาในสนามเซนต์เจมส์พาร์กในนัดที่สโมสรเป็นเจ้าบ้าน และผ่านทางออนไลน์ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรและทั่วโลก

การทำงานร่วมกับนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะเปิดโอกาสให้ FUN88 ได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับแฟนบอลของ ‘ทูนอาร์มี’ ในนิวคาสเซิลและทั่วโลก และเพื่อเฉลิมฉลองการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรดังกล่าว จึงได้มีการเปิดตัวช่องทางโซเชียลมีเดียใหม่ 3 ช่องทาง ได้แก่ WeChat, Weibo และ Dongqiudi ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ฐานแฟนคลับในประเทศจีน ด้วยการนำเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุดของสโมสร ตลอดจนคอนเทนต์สุดพิเศษ

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะกลับมาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในฤดูกาลหน้า หลังจากคว้าชัยในศึกแชมเปียนชิพมาครองได้สำเร็จ ภายใต้การนำทีมของ ราฟาเอล เบนิตซ์ ผู้จัดการในตำนาน ซึ่งร่วมเปิดตัวการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ พร้อมเผยว่าเขาตื่นเต้นกับการเริ่มต้นฤดูกาลและยินดีต้อนรับทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เชลซี และ ลิเวอร์พูล กลับมายังถิ่นเซนต์เจมส์พาร์กอีกครั้ง

“มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากพอสมควร แต่ทีมเราอดเยี่ยมมาก และผมรู้สึกดีใจที่เราได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีก ตอนนี้เราจะเริ่มลงสนามในช่วงฤดูร้อนเพื่อให้มั่นใจว่าเราพร้อมที่จะแข่งขันในลีกที่ดีที่สุดในโลก และให้ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ลิเวอร์พูล และเชลซี ได้พบกับการแข่งขันที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าแฟนๆของเรา เมื่อพวกเขาเหยียบถิ่นของเรา ยินดีต้อนรับ FUN88 สโมสร ในฐานะสปอนเซอร์รายใหม่ที่จะมาร่วมเดินทางไปกับเรา”

นาธาน วอล์คเกอร์ ตัวแทนจาก FUN88 กล่าวว่า “นับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับหนึ่ง

ในสโมสรที่มีชื่อเสียงที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษอย่าง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด หลังจากที่ได้เคยเป็นผู้สนับสนุนในลีกฟุตบอลอังกฤษมาแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งได้มอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับแบรนต์ และผมมั่นใจว่า FUN88 จะเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนให้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ก้าวสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ เรายินดีที่จะมีส่วนร่วมกับฐานแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่ของสโมสร ทั้งชาวเมืองนิวคาสเซิลและจากทั่วโลก เรารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสามปีข้างหน้า และรอคอยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2017-18 เปิดฉาก”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Lee Marshall  
Head of Marketing Communications, Newcastle United FC  
Lee.Marshall@nufc.co.uk  
+44 (0)7717 511 906

Nick Stone  
Head of Activation, SportQuake  
Nick.stone@sportquake.com  
+44 (0)7725 635190